

# Chuẩn Bị Cho Bài 6

# TẠI GIA ĐÌNH

## Chọn Những Việc Làm Tại Nhà

### Chúng ta cử hành Bí Tích Hoà Giải và Chữa Lành

Giáo Hội tiên khởi được thành lập với một nhóm nhỏ tín hữu, và tình yêu của Chúa thực sự bốc lửa trong lòng họ. Những người nhìn thấy gương sáng nhiệt thành của họ đã nói: “Xem ra những người Kitô hữu đó thực tình thương yêu nhau.” Ngay cả khi chúng ta cần ơn tha thứ và chữa lành, chúng ta cũng vẫn là dấu chỉ tình yêu của Chúa. Dấu chỉ này càng rõ ràng khi chúng ta dự phần vào các bí tích Hoà Giải hoặc Xức Dầu Thánh. Quyền năng chữa lành và lòng thương xót vô biên của Chúa Kitô sáng ngời qua hai bí tích này.



### Nếu như tôi có giờ

Chúng ta thường quyết định sẽ dùng những giờ chất lượng (6h-9h chiều) cho gia đình, nhưng rồi lại bị ngáng trở vì bận rộn với công việc. Dẫu vậy, chúng ta vẫn phải cố tìm cho ra những giờ chất lượng đó. Quý vị hãy đặt một ngôi sao lên tấm lịch của gia đình để đánh dấu ngày mà quý vị định rằng gia đình sẽ xum họp với nhau.

### Ta bệnh và các người đã đến viếng thăm

Chọn một người trong gia đình và để người đó giả làm người bệnh. Mỗi người phải nghĩ ra một điều / một việc gì đó để an ủi người bệnh. Sau khi mọi người đã làm xong phần mình, "bệnh nhân" phải cho biết gợi ý của người nào hữu hiệu nhất.

### Hãy bắt chước ta

Có một lần kia, một người cha than phiền với cha xứ rằng các con ông ta không thường đi xưng tội. Cha xứ bảo người cha đó rằng ông ta chỉ cần dẫn các con theo mỗi khi đi xưng tội. Gia đình quý vị thích cử hành Bí Tích Hoà Giải vào dịp nào?





## Những Việc Có Thể Làm...

### Ngày Chúa Nhật

Quý vị thấy những dấu chỉ (hoà giải và chữa lành) nào? Ý nghĩa của những dấu chỉ đó là gì?

### Trong Tuần

Xin quý vị mang bản tin của giáo xứ về nhà và để ở một nơi dễ thấy. Chớ gì bản tin ấy nhắc nhở quý vị rằng giáo xứ và gia đình là những dấu chỉ về mối quan tâm của Chúa đối với tha nhân.

### Thăm gia trang của chúng ta



[www.blestarewe.com](http://www.blestarewe.com)

## Những Điều Nên Biết...

### Di Sản Của Chúng Ta Qua Truyền Giáo

Dịch Vụ Cứu Trợ Công Giáo (CRS) là một tổ chức quốc tế chuyên lo về việc làm nhẹ bớt những đau khổ do chiến tranh, bất công, và thiên tai thường xảy ra ở rất nhiều nơi. Được Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ lập ra vào năm 1943, CRS khởi sự công tác giúp đỡ những người nghèo khổ và những người sống bên lề xã hội, đặc biệt là công tác tái định cư dân tị nạn Âu châu khi Đệ Nhị Thế Chiến vừa chấm dứt. Do dịch vụ cung cấp thực phẩm, quần áo, thuốc men và trợ huấn cho từng trăm ngàn người mỗi năm, CRS đã nỗ lực chu toàn sứ mạng truyền bá Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô. Nếu quý vị muốn có thêm tin tức, xin vào thăm gia trang của CRS: [www.catholicrelief.org](http://www.catholicrelief.org).

## Những Tư Tưởng Nên Suy Nghĩ...

### Giáo Huấn Luân Lý Về Kỷ Niệm Tình Yêu

*"Nay chính là lúc ta được đổi mới trong Đức Kitô"  
Trích Kinh Nguyện Thánh Thể  
I khi cử hành bí tích Hoà Giải*



Khi kỷ niệm một biến cố trong đời sống, thí dụ như kỷ niệm sinh nhật, chúng ta làm cho người ta chú ý đến biến cố đó. Tuy nhiên, kỷ niệm sinh nhật không phải là dịp duy nhất để làm cho việc sinh ra đời trở nên quan trọng. Cũng vậy, cử hành một bí tích không phải là dịp quan trọng duy nhất mà Chúa hiện diện giữa chúng ta trong phong cách tha thứ và chữa lành của Ngài. Việc cử hành bí tích thật quan trọng vì làm nổi bật một chân lý, và chân lý này được hiện thực qua một nghi thức đặc biệt. Giống như dân Do thái được Chúa chọn để tuyên xưng sự cao sang của Người, chúng ta cũng được Chúa chọn để làm hiển lộ tình yêu của Người cho mọi thời đại.